



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

การสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ถือเป็นภัยพิบัติแห่งชาติ ควรให้เป็นไปในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้มีการควบคุมที่ถูกต้อง ประชาชนจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลว่าระยะเริ่มต้นพักตัวของไวรัสคือ ๒ - ๗ วัน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ โดยที่ไม่สามารถตรวจพบได้ว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ หากกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรง รัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไร นอกจากการตรวจคัดกรองที่สนามบินแล้ว มีการตรวจสอบเฝ้าระวังคัดกรองในจุดอื่น เช่น จุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ทางบก ทางน้ำ หรือไม่ในส่วนพื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า มีการตรวจคัดกรองและฆ่าเชื้ออย่างไร และมีแผนรองรับอย่างไรหากมีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในกรณีตรวจพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อที่โดยสารมาจากสายการบินใดนั้น ได้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเที่ยวบินที่ตรวจพบ เพื่อให้ระมัดระวังตัวหรือไม่ ได้มีการตั้งจุดคัดกรองที่ลูกเรือใช้เข้าออกในสนามบิน ที่อยู่คนละจุดกับผู้โดยสารหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการป้องกันและรองรับปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง ระบบการคัดกรองคนเข้าออกประเทศ เป็นอย่างไรบ้าง มีการคัดกรองผู้โดยสาร และลูกเรือ อย่างเข้มงวดหรือไม่

นายสาริต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการ โดยให้กรมควบคุมโรคมีการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสาร ที่สนามบินสายตรงจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ และมี

การยกระดับเพิ่มมาตรการเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีตั้งจุดคัดกรองเพิ่มเติมจากเที่ยวบินที่มาจากเมือง กวางโจว ฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน และยืนยันว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสในประเทศไทย ๑๔ ราย ไม่มีการ แพร่กระจายของไวรัสในประเทศ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อล้วนมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินการรักษาช่วงระยะฟักตัวของไวรัส คือเมื่อพบเป็นไขจะส่งไปยังศูนย์ตรวจโรค เมื่อผลออกมาแล้ว พบว่าติดเชื้อจะส่งไปยังห้องควบคุมโรค และแจกใบเตือนให้กับกลุ่มเสี่ยง เมื่อผ่านจุดคัดกรอง ถ้าปรากฏว่ามีไข้ ภายหลัง ให้เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลในเครือกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามมาตรการแผน ที่วางเอาไว้ ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความพร้อมที่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งมีการติดตาม และตรวจสอบกัน อย่างเข้มข้น และได้เตรียมห้องรักษาเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยในจุดผ่านชายแดน จะมีกรมควบคุมโรค ประจำจุด เป็นผู้ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยละเอียด และสิ่งที่ได้ดำเนินการมา ถือว่าประสบความสำเร็จ ในระดับหนึ่ง จะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่สามารถควบคุมได้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล ไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ และป้องกันตัวเอง ในเบื้องต้นทางรัฐบาล ได้ประสานกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กลับมามีภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่เพียงพอ และมีการ เตรียมพร้อมห้องสำหรับผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรม ควบคุมโรคทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการตรวจสอบและคัดกรองตามจุดผ่านแดนต่างๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างมีสติ อย่าตื่นตระหนก และป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัย มีการตรวจคัดกรอง ผู้โดยสาร และลูกเรือ ทุกจุด และทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง รัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว อย่างชัดเจนและเพียงพอ รองรับการทำงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านการคัดกรองคน ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และมีแผนรองรับอย่างชัดเจน และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค

๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายวาโย อัครรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ถาม นายกรัฐมนตรี

แนวทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ โรคดังกล่าวมีอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการสื่อสารที่ทันสมัยและมีหลายช่องทาง ทำให้ประชาชน เกิดความสับสน เพราะมีทั้งข่าวที่เป็นจริงและข่าวเท็จ การสื่อสารของรัฐบาลทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างไร เครื่องมือในการทำงาน และจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานมีเพียงพอหรือไม่ ห้องความดันลบที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อมีเพียงพอสำหรับผู้ป่วยหรือไม่ มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อแก้ไข สถานการณ์นี้อย่างไร แนวทางการตอบสนองอย่างฉับไวในการเตรียมแผนการรักษา และแนวทางในการวางแผนรับมือโรค ที่เป็นอุบัติภัยร้ายแรงในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม กระทรวงสาธารณสุขใช้การแถลงข่าวประจำวัน เพื่อรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้ทราบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊กกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เพจของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงสาธารณสุข และเพจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโรค แนวทางการป้องกันตัว มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนขณะที่มีการระบาดของโรค ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับห้องความดันลบนั้น ในโรงพยาบาลของรัฐนั้นอาจยังไม่เพียงพอ แต่สามารถส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนได้ และขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุข มีแผนรองรับสถานการณ์เป็นอย่างดี และมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ การสื่อสารเป็นไปตามแผนการสื่อสารและเป็นไปตามระดับของเหตุการณ์ มีการประเมินสถานการณ์อยู่เป็นระยะ สำหรับจุดผ่านแดนในแต่ละจุดนั้น ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล ดำเนินมาตรการคัดกรองที่จุดผ่านแดนอย่างเข้มงวด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกคนอย่าตกใจ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดเป็นอันดับ ๖ ของโลก มีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการรับมือกับโรคระบาดได้ดีเป็นที่ยอมรับ ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้

๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้มีราคาเพียง ๗๕๐ บาท / ตัน รัฐบาลมีนโยบายเข้ามาช่วยเหลือราคาอ้อยให้เกษตรกรอย่างไร เมื่อเกิดภัยแล้งปริมาณอ้อยมีจำนวนลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และในปีต่อไป มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะได้รับราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ และในกรณีเกษตรกรไม่มีคนตัดไร่อ้อยสด จำเป็นต้องเผาไร่อ้อย ทำให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ ถ้าหากรัฐบาลบูรณาการร่วมกันระหว่างอ้อยสดกับอ้อยเผา โดยการสนับสนุนรถตัดอ้อยให้กับเกษตรกร ให้เป็นวาระแห่งชาติ ในการลดดอกเบี้ย เพื่อกู้ยืมในการซื้อรถตัดอ้อย และเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์จากการขายกากอ้อย รัฐบาลจะมีการแก้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือไม่ เมื่อนำน้ำอ้อยมาทำเป็นเอทานอล เกษตรกรจะได้รับส่วนแบ่งหรือไม่

นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นชอบราคาอ้อยขั้นต่ำ ๗๕๐ บาท / ตัน เนื่องจากในการกำหนดราคา มีองค์ประกอบคือ ปริมาณอ้อย ราคาจำหน่าย ราคาตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต่ำทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานขอความร่วมมือกับโรงงานผู้ผลิต ให้ราคากับเกษตรกรได้ ๗๕๐ บาท และราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ราคาอ้อยสูงขึ้น ได้ของบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนชาวไร่อ้อยทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ทำให้เกษตรกร จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท

ต่อต้าน โดยสนับสนุนราคาที่สูงให้เฉพาะชาวไร่อ้อยสด เพื่อตอบสนองนโยบายลดปัญหา PM ๒.๕ ที่เกิดจาก อ้อยไฟไหม้ โดยการคาดการณ์ราคาอ้อยในปีต่อไป ปัญหาภัยแล้งส่งผลทั่วโลก ทำให้ผลผลิตน้ำตาลจำนวนลดลง ราคาอ้อยจึงสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐ ที่ให้เงินอุดหนุนสร้างแรงจูงใจ ให้เกษตรกรปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้น ด้วยมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมสินเชื่อให้กับเกษตรกร ปลูกอ้อย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอุดหนุนงบประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ได้จ่าย ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลง และเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร นำใบอ้อย ยอดอ้อย ส่งให้โรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อที่จะได้รายได้เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ยื่นขอแก้ไข พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งฉบับ เพื่อที่สามารถกำหนดแบ่งผลประโยชน์ให้เกษตรกร จากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ กระทั่งถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาการติดแบล็คลิส เครดิตบูโร โดย นางจุฑาพัชร์ เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วยประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการติดแบล็คลิส เครดิตบูโร ซึ่งเกิดจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำเงินมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำลงอย่างมาก ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น การประกอบอาชีพและหารายได้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพลดน้อยตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระ นำไปสู่การถูกยึดทรัพย์สินจนกระทั่งติดแบล็คลิส เครดิตบูโร ถึงแม้จะสามารถนำเงินไปชำระหนี้สินได้จนครบ แต่ก็ต้องรอเวลาถึง ๓ - ๕ ปี จึงจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น การกู้เงินนอกระบบ การค้ายาเสพติด การฆ่าตัวตาย และปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถชำระหนี้ และติดแบล็คลิส เครดิตบูโรกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และเงินกู้นอกระบบหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาติดแบล็คลิส เครดิตบูโร มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถชำระหนี้ และติดแบล็คลิส เครดิตบูโรกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และเงินกู้นอกระบบ นั้น กระทรวงการคลัง และธนาคาร

แห่งประเทศไทย ได้ออกใบอนุญาตในการให้สินเชื่อให้กับบริษัทไฟโก้ไฟแนนซ์ และบริษัทนาโนไฟแนนซ์ เป็นผู้ออกสินเชื่อ เพื่อให้ประชาชนกู้เงินเพื่อนำไปจ่ายหนี้ในระบบ รวมทั้งให้ธนาคารของภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ประชาชนได้กู้เพื่อไปจ่ายเงินกู้ในระบบและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน สำนักงานเครดิตบูโร เป็นหน่วยงานเอกชน มีระยะเวลาการปลดแบล็คลิสต์ในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากชำระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนื่องจากติดเครดิตบูโรอยู่ ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มาหารือในประเด็นดังกล่าว โดยได้ขอให้มีการปรับระยะเวลาของผู้ที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องติดเครดิตบูโรนานถึง ๓ ปี ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ถูกจำกัดสิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งทางบริษัทเครดิตบูโรจะได้หารือในคณะกรรมการข้อมูลเครดิต ที่จะมีการประชุมกันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ นี้ เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ชำระเงินหมดแล้ว ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะได้ทำหนังสือกำกับไปยังบริษัทเครดิตบูโรเพื่อติดตามประเด็นนี้ต่อไป

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่ โดย นายสาคร เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองหิน ตำบลคลองยา ตำบลบ้านกลาง และตำบลลำลูกเกดน้อย อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่ ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เพียงพอสำหรับประชาชน จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหินอำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่หรือไม่ อย่างไร

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรรมพื้นที่อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่หรือไม่ อย่างไร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม การแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งในส่วนของการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ทางกรมชลประทาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสำรวจพื้นที่ของประชาชนประสบปัญหา อุปโภค บริโภค และการเกษตร ถึงแม้ฝนตกในปริมาณมาก แต่พื้นที่จัดเก็บน้ำ ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมชลประทานบรรจุแผนการดำเนินการในการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำคลองหิน ใน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่ มีงบประมาณในการจัดสร้าง ๖๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๔,๕๐๐ ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม และกรมชลประทานได้มีการเตรียมการประสานงานในการเตรียมพื้นที่จัดสร้างอ่างกักเก็บน้ำไว้

ทั้งหมดเรียบริย ซึ่งในพื้นที่อ่าวลึกจะมีโครงการกักเก็บน้ำทั้งหมด ๘ โครงการ ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการ มีกระบวนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการเตรียมงบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับประชาชน ที่ต้องเสียพื้นที่ในการสร้างอ่างเก็บน้ำ ในส่วนของน้ำอุบโภาค บริโภาคจะไม่ให้มีการขาดแคลนอย่างเด็ดขาด ในการบริหารแผนงานกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเพิ่มนโยบายได้มีการสำรวจแหล่งน้ำ ที่มีอายุการก่อสร้าง ๒๐ ปีขึ้นไป ได้มีแผนการบูรณะ บำรุง ซุดลอกให้มีการกักเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้น แต่ต้องมีการเจรจาคู่กับการกระจายอำนาจในส่วนของท้องถิ่นว่าจะให้อำนาจหน้าที่การดูแลการกักเก็บน้ำ กลับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หรือไม่ เพราะในบางพื้นที่ท้องถิ่นไม่สามารถดูแลได้ อย่างไรก็ตาม จะปฏิบัติการตามแผนให้ลุล่วงให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง และพร้อมที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่เกี่ยวกับการเก็บกักน้ำทั้งหมด

๑.๒.๓ เรื่อง การบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยวิชาพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ เนื่องจากศาสนาพุทธถือเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นศาสนาหลักที่คนไทยโดยมากและคนไทยทุกระดับยอมรับนับถือ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน มีหลักธรรมคำสอน ที่คนไทยยึดถือปฏิบัติ และมีการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้อบรมสั่งสอนลูกหลานมานับแต่บรรพบุรุษ เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม ซึ่งในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ย่อมจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และนำไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม นโยบายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน กำหนดเป็นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม กำหนด

เป็นสาระแกนกลาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนไปปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเอง การสอนไม่ได้เขียนโดยตรง แต่มีได้ลึ้มเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม และนำไปบรรจุไว้ในสาระสำคัญของวิชา หน้าที่พลเมือง สาระศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมอยู่แล้ว ประเทศไทยให้ความสำคัญกับศาสนา มาโดยตลอด และในแผนปฏิรูปประเทศก็ได้มีเรื่องนี้อยู่ จัดหลักสูตรแบบเป็นกำหนดสาระและมาตรฐานหลักสูตร เป็นกรอบไว้ (Standard Base) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยเน้นให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยให้แต่ละโรงเรียนนำกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ ไปปรับให้เหมาะสม แทนที่การกำหนดเป็นแบบสาระรายวิชา (Content Base) ที่ให้เด็กท่องจำเพียง อย่างเดียว มีการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธได้ดำเนินการไปถึง ๒๒,๐๐๐ โรงเรียน การสอนศาสนา ให้ทันสมัยต้องมีการปรับหลักสูตรให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง มีกรอบที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะ ที่โลกผันผวน ศีลธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โลกสมบูรณ์ ขณะนี้กระทรวงศึกษากำลังดำเนินการ ร่างเพื่อปรับหลักสูตรการสอนศาสนาและการสื่อสารให้มีความทันสมัยทันกับเทคโนโลยี และขอรับข้อเสนอ ของสมาชิกฯ ที่เสนอให้มีการเรียนวิชาศีลธรรมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ไปหารือต่อไป กระทรวงศึกษาจึงได้จัด หลักสูตรให้เหมาะสม โดยเน้นการวางกรอบเพื่อนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งจะดีกว่าระบุเป็นรายวิชา โดยไม่ได้ ละทิ้งวิชาพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด การพัฒนาคนที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น

๑.๓ กระตุกถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุกถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาความล้มเหลวของการบริหาร แผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุกถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระตุกถาม

๑.๓.๒ กระตุกถามแยกเฉพาะ เรื่อง การสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติมและการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุกถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระตุกถาม

๑.๓.๓ กระตุกถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในท้องที่เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุกถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระตุกถาม

๑.๓.๔ กระตุกถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุกถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประชุมกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จำนวน ๔ เรื่อง คือ

๑. รับทราบการถึงแก่อนิจกรรมของนายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จากนั้นที่ประชุม ได้ยืนไว้อาลัย เป็นเวลา
๑ นาที จากนั้นประธานแจ้งที่ประชุมว่า กรมควบคุมมลพิษได้นำเครื่องวัดอากาศมาติดตั้งนั้น พบว่าภูมิอากาศ
ในห้องประชุมยังอยู่ในสภาพปกติ และในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
เพื่อพิจารณาเรื่องที่กำลังพิจารณา

๒. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายชัย
ชิดชอบ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัย ชิดชอบ สิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๐๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ คน คือ นายสวาป
เผ่าประทาน

๓. รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับท้ายพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้มีรายชื่อของพรรคการเมือง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปใน
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๓ ประกาศให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
ประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน นั้น เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๒๖ วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๑๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา

๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ ๑. รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ๒. รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม ได้แก่ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้คือ ๔๔๘ คน องค์กรประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๔๙ คน

๔. ให้นายสวาป เผ่าประทาน และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นสมาชิกฯ ได้ขอหารือเพื่อให้นำญัตติด่วนญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุมรับรอง โดยประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้นำเรื่องทำนองเดียวกันขึ้นมาพิจารณาในคราวเดียวกันจำนวน ๕ เรื่อง

ญัตติด่วน

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ โดย นายนริศ ชำนาญกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา มาตรการในการเฝ้าระวัง คัดกรองควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ และไวรัสกลายพันธุ์ โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ เป็นผู้เสนอ

๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา มาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย โดย นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

หลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มาตรการในการควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกัน เมื่อพบผู้ป่วยในทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งมาตรการรองรับและการป้องกัน มิให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น รวมไปถึงมีมาตรการรองรับสำหรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต และประการสำคัญคือ ต้องมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ที่ตกงานจากสถานการณ์ดังกล่าว และต้องหาตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง และต้องมีมาตรการการป้องกัน อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้นอีก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ รัฐบาลต้องมีนโยบายในการสร้างความเชื่อมั่น และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และต้องเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาจากต่างประเทศ รวมถึงต้องหากลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ เพื่อชดเชยนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เป็นจำนวนมหาศาล ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ในขณะนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมีมาตรการ การป้องกันทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต และระยะยาวต้องมีแผนรับมือกับ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ให้เป็นแบบแผน เพื่อจะได้บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทัน ประชาชน จะได้ไม่ตื่นตระหนก และหวาดกลัว สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ให้ทราบถึงการดูแล และป้องกันตนเองเบื้องต้น และสิ่งที่ระมัดระวังไปไม่ได้เลย คือการป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือที่สร้างความ เข้าใจผิด ต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือและเป็นทางการ เช่นหน่วยงานของรัฐต้องเป็นเจ้าภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร ในภาวะวิกฤตเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนานาชาติและประเทศ ควรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จำนวน ๔๙ คน กำหนดแปรญัตติภายใน ๑๒๐ วัน

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะของญัตติด่วน เรื่องที่

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายนริศ ชำนาญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

และ ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา มาตรการในการเฝ้าระวัง คัดกรองควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ และไวรัสกลายพันธุ์ โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ เป็นผู้เสนอ

เพื่อส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

ส่วนญัตติด่วน ที่ ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา มาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย โดย นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ ส่งต่อให้คณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้นำประชุมคราวต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๔๒ นาฬิกา